



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ ACNEWS ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ เว็บไซต์ news1005.fm เว็บไซต์คมชัดลึก ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>พายุปากีสถาน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวหลังประชุมศูนย์ EOC ส่วนกลาง และประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอเกี่ยวกับผู้บริหาร 16 จังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนร้อนปากีสถาน ว่า ได้กำชับให้จัดทีมบุคลากรสาธารณสุขประจำศูนย์อพยพดูแลสุขภาพประชาชน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งย้ายกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมายังจุดที่ปลอดภัย เตรียมระบบสื่อสาร ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 เพิ่มเจ้าหน้าที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนสำหรับพื้นที่เสี่ยง โดย จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรายงานว่ามีน้ำท่วมทางเข้านพ.ปากพองสูง 1 เมตร ได้ส่งผู้ป่วยหนัก 8 รายไปรักษาต่อที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชซึ่งมีปัญหาไฟฟ้าดับ แต่ใช้เครื่องปั่นไฟสำรองเปิดให้บริการได้ ได้เปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้ป่วยและญาติที่ไม่สามารถเดินทางกลับประมาณ 100 คน สำรองเตียงผู้ป่วย 50 เตียง และไอซียู 8 เตียง ส่วน จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้อพยพผู้ป่วยติดเตียงจากหมู่บ้านชายทะเลมาพักที่ศูนย์ผู้ป่วยติดเตียง รพ.บางสะพานน้อย รพ.ทับสะแก และโรงเรียนบางสะพานวิทยา ย้ายผู้ป่วยหนัก 10 คนจากรพ.บางสะพาน โดยมีรพ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นแม่ข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.ต่าง ๆ และเปิดรพ.สนามที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา มีทีมมินิเมิร์ท จากรพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี รพ.กระทุ่มแบน รพ.สมุทรสงคราม มาสนับสนุน พร้อมเครื่องมือแพทย์และเตียงสังเกตอาการ 9 เตียง ส่วนกลางสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ไปช่วยเหลือ 9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ยะลา สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช และปัตตานี และสำรองไว้ที่ส่วนกลาง</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ news1005.fm เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ เว็บไซต์คมชัดลึก ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์มติชน เดลินิวส์ออนไลน์ สำนักข่าวไทย newstv สยามรัฐออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้ตั้งทีมรองรับเหตุการณ์ โดยทีม MSERT จากกองวิศวกรรมการแพทย์, กองแบบแผน และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี จะเดินทางไปสมทบกับทีม MSERT ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและดูแลสถานบริการสุขภาพในด้านวิศวกรรม การแพทย์และด้านอาคารและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองสุศึกษา และกลุ่มแผนงาน จะร่วมจัดทำข้อมูลคำแนะนำในการดูแลและป้องกันตนเองในช่วงที่เกิดภัยพิบัติให้กับสำนักสนับสนุนบริการสุขภาพเขต และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ประสบภัย เพื่อส่งต่อให้กับเครือข่ายอสม. ร่วมดูแลความปลอดภัยของประชาชน และให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ หรือหญิงตั้งครรภ์ และถ่ายทอดความรู้ในการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าหากเกิดน้ำท่วมระยะยาว</p>
<p>สปริงนิวส์ สำนักข่าวไทย เวิร์คพอยท์นิวส์ ไอ.เอ็น.เอ็น ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ thaiquote เนชั่นทีวี</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.เชิดชาย ชยวัฑฒ โผ.รพ.บางสะพาน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จาก ปก. เขต 4 และจิตอาสา ช่วยกันขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งผู้ป่วยหนักไปยังรพ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการประเมินร่วมกับปลัด สธ. ผวจ. จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เสี่ยงภัยจาก อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย ไปรักษาที่รพช. รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.ไปดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตใจจากอาการเครียดสะสม และขอให้ติดตามข้อมูลการเตือนภัยจากหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันความสับสน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ รพ.จิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตในสังกัด ได้แก่ รพ.สวนสราญรมย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 เตรียมความพร้อมรับผลกระทบพายุปากีสถาน 3 ขั้นตอน 1.ก่อนพายุจัดตั้งวอร์รูมในพื้นที่ประสบภัย และให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์สุขภาพจิตยามวิกฤตที่เข้าใจง่าย ยึดหลักเน้นตระหนักแต่ไม่ตระหนก 2.ระหว่างพายุ ประสานกับรพช.เพื่อให้ผู้ป่วยที่ยังไม่เพียงพอหรือสูญหายติดต่อรับยาเพิ่มเติม หากญาติผู้ป่วยจิตเวชไม่มั่นใจว่าจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ สามารถพามาปรึกษาที่รพ.สวนสราญรมย์ และรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ ให้รพ.จิตเวชในเขตประสบภัยเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงเพื่อให้บริการประชาชนทันทีหากมีการร้องขอ 3.หลังพายุ เตรียมพร้อมทีม MCATT บูรณาการทีมช่วยเหลือกับสสจ.ในเขตประสบภัย พร้อม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ประชาไท</p> <p>มติชน</p>	<p>เวชภัณฑ์ยารักษาที่จำเป็น และการเยียวยาต้านอาวมณัฒจิตใจ</p> <p>บัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว สปสช.สรุป 10 ประเด็นเด่นการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 ดังนี้ 1.งบกองทุนปี 2562 เพิ่มขึ้น กำหนดอัตราจ่ายขั้นต่ำผู้ป่วยใน 8,050 บาทต่อ AdjRW ปรับหลักเกณฑ์รองรับผ่าตัดวันเดียวกัน 2.เพิ่มสิทธิประโยชน์ยาและถุงทวารเทียม 3.รุดดูแลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการสุขภาพ 4.WHO ขึ้นชมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย 5.ไทยส่งยาต้านพิษช่วยผู้ป่วยในประเทศไนจีเรีย 6.สปสช.รับรางวัลกองทุนหมุนเวียน 7.IMF ทหารเรือ สปสช. ดึงข้อมูลหลักประกันสุขภาพไทยประเมินเศรษฐกิจสาธารณสุขภูมิภาค 8.ความสำเร็จ 10 ปี นโยบายล้างไตผ่านช่องท้อง 9.UHC Day 2018 การลงทุนด้านสุขภาพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 10.สปสช. จับมือ สปส. ดึงรพ.เอกชนรุกส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคปี 2562</p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. ระบุว่าสิทธิประโยชน์บัตรทอง หากผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินจำเป็นต้องรับบริการนอกเวลาราชการในรพ.ที่แยกบริการรองรับ การเบิกจ่ายค่ารักษายังเป็นไปตามสิทธิประโยชน์พื้นฐาน ว่า คลินิกนอกเวลาราชการเป็นการบริการคู่ขนานของรพ.รัฐภาคส่วนต่างๆ ซึ่งหากเป็นผู้ป่วยสีแดงไม่ว่าสิทธิใดต้องได้รับการรักษาฟรีก่อนตามระบบปกติ แต่ในกรณีของผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง หากไม่ได้ฉุกเฉินถึงขั้นสีแดง ก็สามารถได้รับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินได้ แต่ต้องรอให้รักษาผู้ป่วยวิกฤตเร่งด่วนก่อน กรณีรพ.ที่มีการจัดคลินิกนอกเวลาแยกจากห้องฉุกเฉิน ถือเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยบัตรทองที่เข้ารับบริการในรพ.ตามสิทธิที่ขึ้นทะเบียน การเบิกจ่ายค่ารักษายังเป็นไปตามสิทธิประโยชน์พื้นฐาน แต่ต้องจ่ายสนับสนุนค่าจัดบริการเพิ่มเติม</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การให้สิทธิผู้ป่วยบัตรทองฟรีหมดเป็นไปไม่ได้ เมื่อไม่ฉุกเฉินและไม่ต้องการรอคิวก็ต้องเข้ารับบริการเสริมและจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p>สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านช่องทาง Facebook Messenger ของกรมฯ แก้ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และต้นทุนทางการให้บริการสุขภาพและการแพทย์ โดยรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและการตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางสื่อออนไลน์ ด้วยนวัตกรรม Social Listening และนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนานวัตกรรมระบบตอบกลับด้วยข้อความ (Health Medical Chatbots) เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ของประชาชน</p> <p>สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสังคมการดำเนินงานที่เป็น Quick Win เห็นผลใน 3 เดือน ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการ พชอ. ให้มีคุณภาพ ปัจจุบันดำเนินการครบทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ 2.โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดภัย ได้เร่งรัดการก่อสร้างสร้างที่พักขยะติดเชื้อใน รพ.สต.ครบทั้ง 4,026 แห่ง 3.โครงการทศวรรษการพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ประมาณ 750 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน</p>
<p>เว็บไซต์สนุก</p>	<p>ประกาศงดให้อาหารสัตว์ในรพ.อ่างทอง</p> <p>-เสนอข่าว สื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวรพ.อ่างทองติดป้ายขอความร่วมมือไม่ให้อาหารแก่สุนัขและแมวที่อยู่ในรพ. โดย พญ.รัตน์เกล้า สุมานิก รองผอ.กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ รพ.อ่างทอง เปิดเผยว่า เมื่อปี 2561 มีเด็กที่มาเยี่ยมผู้ป่วยโดนสุนัขจรจัดกัดจนเกิดการร้องเรียน และไม่สามารถหาเจ้าของสุนัขได้ รพ.ได้หาวิธีเพื่อไม่ให้มีสุนัขจรจัดอยู่ในรพ.แต่ยังมีคนนำอาหารให้สุนัข ซึ่งมาตรการปิดป้ายดังกล่าวเป็นการทดลองประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ เพราะหากไม่มีแหล่งอาหารสุนัขจรจัดก็จะไปอยู่ที่อื่น</p>
<p>แนวหน้า ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>กรมการแพทย์ลดการใช้พลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งดำเนินมาตรการ “กรมการแพทย์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT</p>	<p>ปฏิบัติตามแนวทางลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขวดน้ำพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร ให้ใช้ถุงผ้าบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค นำปิ่นโต กล่องข้าวใส่อาหาร นำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้แทนขวดพลาสติก รวมถึงการจัดประชุมภายในหน่วยงาน ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าให้ความร่วมมือด้วยการลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม หากนำภาชนะมาบรรจุ นอกจากนั้น ยังมีมาตรการคัดแยกขยะในหน่วยงาน โดยจะเป็นหน่วยงานปลอดจากขยะพลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป จึงขอให้ประชาชนที่เข้ารับบริการรพ.ในสังกัดกรมฯ นำถุงผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใส่ของมาใส่ยกกลับบ้านแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทย แลนด์</p>	<p>โรคหลอดเลือดอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดอักเสบเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อหลอดเลือด แบ่งเป็น โรคหลอดเลือดอักเสบชนิดเฉียบพลัน ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ ไม่เกิน 3 สัปดาห์ มักเป็นภายหลังไข้หวัดที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่ถูกวิธี ทำให้เชื้อลามลงไปถึงหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดอักเสบชนิดเรื้อรัง เกิดจากการไอเรื้อรังมากกว่า 3 เดือน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี สาเหตุมาจากภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน และการสัมผัสกับมลภาวะเป็นระยะเวลานาน เช่น ฝุ่น คิววัน</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคหลอดเลือดอักเสบสามารถป้องกันได้โดย 1.พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ 2.หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ คิววัน ฝุ่น สารเคมี หรือสารระคายเคืองต่างๆ 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศเย็นและอากาศจากเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมโดยตรง 4.ให้ความอบอุ่นร่างกายขณะนอนพักผ่อน 5.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควรดูแลสุขภาพและรับการตรวจสุขภาพประจำปี หากพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทย แลนด์</p>	<p>ประชุมผู้ประกอบการด้านวัตถุดิบตรา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อัย. เปิดเผยว่า อัย.ได้จัดประชุมผู้ประกอบการด้านวัตถุดิบตราประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับทราบนโยบายการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบตราที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งแจ้งกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่ ทบทวนความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ E-Submission ด้านวัตถุดิบตรา รวมถึงวิธีการ ขั้นตอนการใช้งาน นอกจากนี้ ยังรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุดิบตราให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้นต่อไป โดยมีผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองวัตถุดิบตราเพื่อใช้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่จาก อัย. เข้าร่วมสัมมนา 500 คน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ไข่มันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว การเสวนา "จับตาไข่มันทรานส์หลังกฎหมายบังคับใช้" โดย สสส. อัย. สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เครือข่ายลดการบริโภคไขมัน กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหมอชาวบ้าน</p> <p>ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร อัย. ระบุว่า อัย.ได้เตรียมความพร้อม โดยประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการไขมัน ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย ให้เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงวางแผนเฝ้าระวังและตรวจสอบติดตามหลังประกาศฯ มีผลบังคับใช้ ทั้งสถานที่ผลิต-นำเข้า -จำหน่าย โดยจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ปริมาณไขมันทรานส์อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ในช่วงที่จะนำเข้าผ่านด่านต่างๆ พร้อมกับจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หากพบว่าฝ่าฝืน จะมีโทษตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 50 จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>การดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หน้าหนาวมักมีผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย ประชาชนควรออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำอุ่นช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต กระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายใน บรรเทาอาการไข้และคอแห้ง โดยตรวจสอบคุณภาพความสะอาดของน้ำได้ โดยเปิดน้ำใส่ภาชนะและสังเกตว่าต้องใส ไม่มีตะกอน หากมีกลิ่นคลอรีน ให้ตั้งทิ้งไว้ 20-30 นาที และก่อนบริโภค ควรเปิดน้ำประปาใส่ตุ่มพักไว้เพื่อให้ตกตะกอน และกลิ่นคลอรีนหายไป จากนั้นนำไปต้มจนเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทย แลนด์</p>	<p>การใช้รถพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. ในการช่วยเหลือประชาชน ว่า การรับส่งผู้ป่วยไปยังรพ. อปท.อาจดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ โดยต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากอปท. ตามระเบียบก.มหาดไทย การจัดการรับส่งผู้ป่วยไปรพ.ให้อปท. พิจารณาตามความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ใช้กรณีฉุกเฉิน ให้พิจารณาใช้รถส่วนกลางที่ไม่ใช่รถฉุกเฉิน หากจะใช้รถพยาบาล (รถตู้) หรือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ไปให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จะต้องขึ้นทะเบียนกับสสจ.ก่อน โดยจะต้องเป็นรถที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสสจ. และหากจะนำไปให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ Line today</p>	<p>ชื่นชม รพ.ลือช</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กนพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ลือช จ.นครศรีธรรมราช โพสต์ภาพและคลิปจากศูนย์อำนวยการแพทย์ฉุกเฉิน (EOC) และศูนย์อพยพ รพ.ลือช มีฝนตก ลมกระโชกแรงตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทำให้ไฟฟ้าดับต้องใช้เครื่องปั่นไฟทำงาน โดยมีเคสผ่าตัดฉุกเฉิน 4 ห้อง 8 ราย ต้องผ่าตัดให้เสร็จก่อน 4 โมงเย็น และยกเลิกผ่าตัด 11 ราย มีการเสริมเจ้าหน้าที่เวรบาย-ดึก ป้องกันอาคารสถานที่แล้วทุกจุด โดยการผ่าตัดเรียบร้อยดี และมีผ่าตัดเพิ่มอีก 3 ราย ประกอบด้วย ตั้งครรภ์ความดันสูง คลอดปกติไม่สำเร็จ, คลอดยาก ปากมดลูกไม่เปิด และท้องนอกมดลูก เสียเลือดมาก การผ่าตัดสำเร็จปลอดภัยทุกราย</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p>	<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว สวีเดนกำลังรอผลการตรวจสอบผู้ป่วยรายหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้ออีโบล่า และกำลังรับการรักษาที่คลินิกโรคติดเชื้อของรพ.ประจำมหาวิทยาลัยอุซอลา ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงสตอกโฮล์มทางเหนือราว 70 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองอุซอลา ระบุว่า ยังมีความเป็นไปได้ที่เชื้อนี้อาจไม่ใช่อีโบล่า ผู้ป่วยรายนี้ถูกแยกกักกันแล้ว เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล รพ.เมืองเอนโคปปิง ที่รับผู้ป่วยรายนี้เป็นแห่งแรก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch